



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 4 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,001 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,4623,557 ราย เสียชีวิต 30 ราย เสียชีวิตสะสม 30,143 ราย รักษาหายเพิ่ม 3,813 ราย รักษาหายสะสม 4,399,358 ราย ยังรักษาอยู่ 34,056 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 534,629,451 (+519,744) ราย เสียชีวิต 6,318,893 (+1,142) ราย รักษาหาย 505,389,284 (+498,220) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. ติดตามสถานการณ์หลังเริ่มเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีพอใจภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยกลับมาคึกคัก มีสัญญาณบวกต่อเนื่องจนถึงปลายปี เป็นผลมาจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ 1 มิ.ย. 65 ยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบ ทั้งนี้ นายกฯ ยังติดตามสถานการณ์การระบาดโควิด 19 ในประเทศและทั่วโลกเพื่อเตรียมพร้อมปรับมาตรการให้สอดคล้องกับพัฒนาการของโรคระบาดต่อไป พร้อมขอให้คนในประเทศปฏิบัติตาม สธ. และศบค. กำหนดต่อไป

2. โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ เผยว่า โรคโควิด 19 โกล้จะเป็นโรคประจำถิ่นด้วยเหตุผล 2 ประการคือ เชื้อไวรัสโคโรนาอ่อนกำลัง คำว่าอ่อนกำลังประกอบด้วย คนที่ได้รับวัคซีนหรือคนที่เคยติดเชื้อ ประกอบกับได้รับวัคซีนทั่วไป แต่หากเชื้อโอมิครอนเจอกับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเลย จะนำกล้วมากกว่าโรคประจำถิ่น หรือเกือบจะประจำถิ่น จึงมีตัวแปรคือ ไวรัส และคนที่ได้รับวัคซีนต้องได้รับในระดับ 3 เข็ม จะทำให้มีความปลอดภัยระดับหนึ่ง

3. ค่าเสี่ยงภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- ดร.สุวดี พันธุ์พานิช รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย โปสเตอร์ว่า ได้ติดตามการจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิดของบุคลากรทางการแพทย์ มาตลอด พบว่ามีกรร้องเรียนจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จำนวนหนึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนมาตั้งแต่เมษายน 2564 ซึ่งเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปีแล้ว ทั้งไม่ได้รับความชัดเจนเรื่องระยะเวลาการจ่าย สร้างความเดือดร้อนและเสียขวัญกำลังใจ นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่หลาย รพ. อาทิ สระแก้ว ตาก กาญจนบุรี ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี เป็นต้น ร้องเรียนว่าได้รับแจ้งจาก รพ.ต้นสังกัดจะได้รับกรโอนเงินค่าเสี่ยงภัยเพียงเดือนเดียว จึงขอฝากคำถามไปยัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้ตรวจสอบกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วด้วย



โรคฝีดาษวานร

การจัดงานไพรด์พาเหรด


สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- หลังจากกรมควบคุมโรค มีการประเมินสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทยว่าอาจจะเกิดระลอกขึ้นหลังการจัดงานไพรด์พาเหรด ในกรุงเทพฯ 5 มิ.ย.นั้น ทางเพจ “bangkok pride” ของผู้จัดงาน ได้เผยแพร่แถลงการณ์ตอบโต้กรณื่อดังกล่าวว่าการให้ชาวเซ่นนี้เป็นการต่อข้อความหลากหลายทางเพศ ดิสเครดิตขบวนพาเหรดและโยงการเมือง มีการพาดพิงถึงงานในทางเสียหาย ขอเรียกร้องให้กรมควบคุมโรคสื่อสารการระบาดของโรคฝีดาษลิงให้ไม่มีอคติทางเพศ ตีตราหรือคาดโทษผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยืนยันมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างรัดกุม ทั้งได้รับความร่วมมือจาก รพ.บำรุงราษฎร์ กลุ่มเส้นด้าย ทีมแพทย์อาสา ที่จะมาร่วมดูแลด้านสาธารณสุขของขบวนพาเหรดเกือบ 200 คน ที่สำคัญมีการสังเกตอาการของผู้มาร่วม หากมีผื่นคันแดง จะคัดออกทันที เพราะถือเป็นกลุ่มเสี่ยง

เฝ้าระวังในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ เผยถึงความเป็นไปได้ของการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานรในประเทศไทยว่า คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเราเปิดประเทศแล้ว และทั่วโลกมีการกระจายแพร่ระบาด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อังกฤษได้สรุปมาแล้วว่าคนที่ที่มีประวัติเดินทางมาน้อยมากที่สุดคือ เพราะส่วนมากเป็นการแพร่ระบาดในชุมชน อาจจะไม่ได้ออกไปร่วมงานเทศกาลต่าง ๆ ก็ได้ คาดมีบางส่วนเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทย หวังว่าคนที่เข้ามาคงมีความรู้และคนไทยควรจะมีความรู้พอสมควร</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อับเดทโรคฝีดาษวานร สรุปจากที่ WHO Monkeypox Webinar ว่า 1. ไม่ได้มีพาหะในลิงเท่านั้น แต่พบในสัตว์ประเภทฟันแทะ การใช้ชื่อ Monkeypox อาจทำให้เข้าใจผิดว่ามีแต่ในลิง 2. ประสบการณ์จากแอฟริกาพบว่า ทั้งผู้ใหญ่และเด็กมักติดโรคจากการไปล่าสัตว์หรือหามาเป็นอาหาร แพร่จากคนสู่คนหลากหลายทาง สามารถแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกผ่านทางรกได้ด้วย 3. การติดเชื้อในครอบครัวมีโอกาสราว 10-15% 4. ความรุนแรงจำแนกตามจำนวนตุ่ม/ผื่นที่เกิดขึ้น 5. การใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง จะช่วยป้องกันได้ทั้งโควิดและฝีดาษวานร</p> <p>เฝ้าระวังต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- องค์การอนามัยโลก ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานด้านการแพทย์ของประเทศต่าง ๆ เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขให้เร็วที่สุด เพราะในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีงานเทศกาลและกิจกรรมขนาดใหญ่หลายงานในยุโรป ซึ่งจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อฝีดาษวานรได้ง่ายขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- สำนักงานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร เตือนกลุ่มชายรักชาย หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกาย หากมีผื่นและตุ่ม หรือมีอาการไข้โดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจนขอให้รีบพบแพทย์ และงดการมีเพศสัมพันธ์ ขณะที่ผลการสอบสวนโรคบ่งชี้ สถานที่เสี่ยงเกิดคลัสเตอร์ฝีดาษวานร ได้แก่ บาร์เกย์และห้องเช่าใน โดยกรุงลอนดอนเป็นพื้นที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูงสุด ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-49 ปี ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ บ่งชี้รูปแบบการแพร่กระจายของโรคว่าเกิดขึ้นภายในชุมชน และเป็นการติดต่อจากคนสู่คน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านบริการสุขภาพยุค Next Normal</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- สธ. สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ด้านบริการสุขภาพ จัดประชุมและกำหนดแนวทางเพื่อก้าวต่อไปของการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจกับสถานการณ์ที่ท้าทายด้านการสาธารณสุขระดับโลกและทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคระบบทางเดินหายใจในยุค Next Normal ในการประชุมประจำปี ครั้งที่ 17 Easy Asthma and COPD Clinic (EACC) Annual Meeting</p>	-
<p>จัดทีมกวาดล้างเอเจนซีนำเข้าแพทย์ต่างชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า ได้จัดประชุมการประชุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมกับการรักษาความงามและศัลยกรรม หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่เชิญชวนให้เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ต่างชาติ หรือเดินทางไปรับบริการกับสถานพยาบาลต่างประเทศ โดยมีแพทย์หรือสถานพยาบาลในไทยเกี่ยวข้องในลักษณะมีเอเจนซีให้การสนับสนุนทั้งการจัดกิจกรรม ให้คำปรึกษา หรือจัดโปรโมชั่นลดราคา ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายสถานพยาบาล ทั้งนี้ กรม สบส. มีการจัดทีมเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้รับบริการและสถานพยาบาลมาโดยตลอด และร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ แพทยสภา และสบค. ฯลฯ ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบกิจกรรม หรือสื่อโฆษณาที่มีการเผยแพร่ในทุกช่องทาง โดยแลกเปลี่ยนและส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการตรวจสอบและคุ้มครองผู้บริโภค</p>	-
<p>มาตรการดูแลอาหารจีเอ็มโอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เผยว่า ตามที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้จัดแถลงข่าว “ผักผลไม้ GMOs บุกไทย หน่วยงานรัฐได้ตอบรับผิดชอบ หวั่นปนเปื้อนผลไม้พื้นถิ่น ผู้บริโภคเสี่ยง กระทบการส่งออกผลไม้” ซึ่งเรียกร้องให้ภาครัฐจัดการปัญหาหลักก่อนนำเข้า ผักผลไม้จีเอ็มโอ โดยเฉพาะสับปะรดสีชมพูนั้น อย. ได้เพิ่มมาตรการกำกับดูแลตามกฎหมาย โดยกำหนดให้อาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (GMO) เป็นอาหารห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย เว้นแต่ผ่านการประเมินความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด และแก้ไขให้อาหาร GMO ทุกชนิดต้องแสดงฉลากตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากครอบคลุมอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ขณะนี้ ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับตามกฎหมายต่อไป</p>	-
<p>สุขภาพจิตกลุ่มเปราะบาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีข่าวการกระโดดตึกฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียนและนักศึกษาต่อเนื่องรายวัน ว่า ขณะนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งรัดดูแล ซึ่งไม่ได้หมายถึงการดูแลเฉพาะหลังการสูญเสียเท่านั้น แต่จะต้องคอยเฝ้าระวัง สังเกต และป้องกันด้วย เมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้นต้องไม่ละเลยกลุ่มเพื่อนๆ ที่หลายคนมีความเปราะบาง อาจมีความรู้สึกผิดที่อาจปกป้องเพื่อนไม่ได้ หรือสะท้อนใจกับเหตุการณ์ จนอาจมีความเครียด ความซึมเศร้า หรือความคิดอยากจะทำร้ายตัวเองเกิดขึ้นได้ รวมถึงกลุ่มครอบครัวของเด็กที่จากไป และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ จึงต้องมีทีมสุขภาพจิตเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด</p>	
<p>แนะครัวบ้าน-ร้านอาหารเข้มความสะอาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ chiangmainews</p> <p>- นพ.สุวรรณหทัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ครัวบ้านและร้านอาหาร เป็นสถานที่ที่จัดเก็บเครื่องปรุงรส อาหารสด และอาหารแห้งต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรุงประกอบเครื่องดื่มและอาหาร หากจัดเก็บไม่ดี หรือไม่สะอาด อาจทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนำโรค จึงเน้นย้ำให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหารตรวจสอบ และปิดภาชนะที่บรรจุอาหารให้มิดชิดทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสัตว์พาหะนำโรค รวมถึงคุมเข้มในการทำความสะอาด สถานที่ปรุงประกอบอาหาร บริเวณพื้น โต๊ะ ที่นั่ง อย่างสม่ำเสมอ จัดการขยะตามหลักสุขาภิบาลทุกวันไม่ให้มีขยะตกค้าง</p>	-